

Số: 1827/UBND-TD3

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ, VĂN BẢN
V/v chuyển đơn của ông Đinh Văn Chuyên, thôn 6,
xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên

Kính gửi: Đ/c Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của ông Đinh Văn Chuyên, thôn 6, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên. Nội dung khiếu nại, kiến nghị về việc ông Nguyễn Viết Lãm, cùng trú tại thôn 6, xã Hiệp Hòa đã lấn, chiếm và xây bịt đường đi chung của các hộ dân.

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, căn cứ quy định của pháp luật và thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trả lời công dân theo quy định.

(gửi kèm theo đơn của công dân)/.

Nơi nhận:

- CT, PCT (P3) UBND tỉnh (b/c);
- Như kính gửi;
- Ông Đinh Văn Chuyên, thôn 6, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên;
- V0, V3, BTĐ;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh (để đăng tin);
- Lưu: VT, TD3.

PC 148

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Huy Thắng

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập tự do hạnh phúc

Hiệp hoà ngày 18/10/2019

ĐƠN KIẾN NGHỊ (Lần 4)

Kính gửi : Ông Chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh

Tên tôi là : Đinh văn Chuyên : sinh năm 1947 , cùng vợ tôi tên là

Bùi thị Trò : sinh năm 1950

Nay thường trú tại : Thôn 6, xã Hiệp hoà, Thị xã Quảng yên, tỉnh Quảng ninh.

Trước hết thay mặt gia đình, cho phép chúng tôi gửi tới ông lời chúc mừng tốt đẹp nhất khi ông vừa được bầu giữ chức **Chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh** .

Đã nhiều lần. Chúng tôi viết đơn này kính trình kiến nghị gửi tới ông Chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh, nhờ giải quyết một việc như sau :- Vợ chồng ông Nguyễn Viết Lâm cùng trú tại tổ 6, thôn 6 xã Hiệp hoà, đã ngang nhiên lấn chiếm đất công và xây bít đường đi của các hộ dân chúng tôi tại lối đi chung . Sự việc xảy ra từ năm 2008 cho đến nay đã là 11 năm, biết bao cuộc họp, biết bao đơn từ gửi đến các cơ quan có liên quan từ địa phương đến các cơ quan ở tỉnh Quảng Ninh, nhưng sự việc vẫn không được giải quyết dứt điểm. Được sự giúp đỡ và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, kết hợp với Thị uỷ, UBND thị xã Quảng yên buộc gia đình ông Nguyễn Viết Lâm đã phải đập bức tường lấn chiếm trái phép, nhưng chỉ được hơn một tháng , vợ chồng ông Nguyễn viết Lâm lại ngang nhiên lấn chiếm rào bít trở lại như cũ ,thách thức nhân dân và chính quyền địa phương ở xã Hiệp hoà.

Kính thưa ông Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng ninh: Căn cứ vào hồ sơ, bản đồ gốc, giấy CNQSDĐ qua các năm đã được UBND xã Hiệp hoà lưu giữ cho thấy. Vườn của gia đình ông Lâm chỉ có có **410m²** đất. Nhưng thực tế đo lại , vườn ông là **427,7m²**. Rõ ràng vườn ông đã lấn ra đường **17,7m²**. Và đã được cấp GCNQSDĐ. Vậy mà ông lại còn cố tình tiếp tục lấn tiếp lối ngõ đi chung, thật là vô lý, không thể chấp nhận được. Còn vườn của gia đình tôi có diện tích **820m²**, sau khi cho em tôi **250,9m²** thì còn là **569,1m²** . Nhưng thực tế đo lại và được cấp GCNQSDĐ là **551,5m²**. Như vậy gia đình tôi đã mất **17,6m²** đất. (*Tất cả hồ sơ, chứng cứ, gia đình tôi đã gửi tới Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Trung tâm truyền thông Tỉnh, Thị uỷ, UBND Thị xã Quảng yên và đồng thời gửi Đảng uỷ, UBND xã Hiệp hoà để báo cáo.*)

Ngày 10/7/2019 gia đình chúng tôi viết đơn lần thứ 5 gửi tới Bí thư thị uỷ thị xã Quảng yên kiến nghị giải quyết dứt điểm . Ngày 20/9/2019 gia đình tôi nhận được giấy công văn trả lời số ~~399~~-CV/VPTU đề ngày ~~22/7~~/2019, của Văn phòng thị uỷ thị xã Quảng yên với nội dung :- Thừa lệnh Thường trực Thị uỷ, Văn phòng Thị uỷ chuyển đơn đến UBND thị xã Quảng yên xem xét giải quyết . **Nhưng từ đó đến nay vẫn “ Bặt vô âm tín ”** . Đối với Luật khiếu nại ,Tố cáo cũng quá thời hạn rồi .

Bởi vậy chúng tôi kiến nghị tiếp tới ông **Chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh** . cùng quý cơ quan, hãy quan tâm tới người dân chúng tôi, chỉ đạo tới chính quyền địa phương ở xã Hiệp hoà giải quyết sớm dứt điểm để người dân chúng tôi được